
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 

วันท่ี 2 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

 
**************************** 

 

ผูมาประชุม   
1. นายยุทธพงศ  เมาลีกุล  ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
2. นายประจักษ  สุริยาพิทักษ  รองประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
3. นายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 
4. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 
5. นายประดิษฐ  ปลอดภิญโญ      สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 
6. นายวิชัย  แกววงษลอม  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 
7. นายธราดล  แซลิ้ม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 
8. นายอํานวย  กองแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 
9. นายจรัล  กมลจิตรุงเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 
10. นายถนัด  แซลิ้ม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 
11. นายนุกูล  คุมประยูร   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 
12. นางสาววิลาสินี  ทรรพคช  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

 

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวณิชารีย  ศรีคํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1  ลาประชุม 

 

ผูเขารวมประชุม 
๑. นายอภิชาติ   สวัสด ี   นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
๒. นายสุเทพ   ฮ่ันสกุล   รองนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
๓. นางปยวรรณ   กระสันต  รองนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
๔. นายบุญสง   ชูทอง   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
๕. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา 
๖. นายสุวิทย   จีนพัฒน   รองปลัดเทศบาลตําบลเคียนซา 
๗. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร  ผูอํานวยการกองชาง 
๘. นางสาวพัทธนันท  หนูแปน  หัวหนาสํานักปลัดฯ 
๙. นายกฤษฎา   บุญปก   นิติกรปฏิบัติการ 
๑๐. นางอุไรวรรณ   ฉิมมี   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา ท้ัง 2 เขต มาครบองคประชุมแลว 
ปลัดเทศบาลจึงเรียนเชิญประธานสภาไดจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
 
 



-๒- 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เรียนทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกเทศมนตรี ทานรอง
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล ทานผูอํานวยการกอง ทานหัวหนาสํานัก
ปลัด ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทาน 

วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ง
ท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2565 วันท่ี 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
เคียนซา ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

วันนี้ทานสมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชมุ มีทานณิชารีย  ศรีคํา 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 ไดยื่นหนังสือขอลาการประชุม 1 ทาน 
และไมมีทานใดขาดประชุมนะครับ  ลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 2  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564  

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป  2564 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ตามท่ี
เลขานุการสภาไดมอบเอกสารรายงานการประชุมสภา ใหทานสมาชิกสภาไปแลว
นั้น ขอใหสมาชิกสภาทุกทาน ชวยกันตรวจสอบวามีถอยคํา หรือขอความใดท่ีตก
หลน หรือท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมหรือไมครับ ขอใหทานสมาชิกสภาไดตรวจสอบครับ  

 

ท่ีประชุม ไมมี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เม่ือไมมีทานสมาชิกสภาทานใดขอแกไขถอยคําหรือขอความใดท่ีตกหลน
กระผมก็จะขอมติตอท่ีประชุมสภา  สมาชิกสภาทานใดรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเคียนซา  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เม่ือ
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 โปรดยกมือดวยครับ 

 

ท่ีประชุม มีมตเิปนเอกฉันท รับรอง  10  ทาน  
ไมรับรอง  - 
งดออกเสียง  1  ทาน  (ประธานสภา) 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

สรุปวา สภาเทศบาลตําบลเคียนซา มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 
เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ครับ 

ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 3 ครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา (เรื่องท่ีเสนอใหม) 
 3.1 การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 และสมัย

สามัญ สมัยแรก ของปถัดไป พ.ศ.2566  
เสนอโดย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  

นายยทุธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป 
พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปถัดไป พ.ศ.2566 ขอเชิญทาน
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เลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ
ใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ  

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทาน
นายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี ทานรองปลัด ทานผูอํานวยการกอง ทานหัวหนาสํานัก
ปลัด ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา (เรื่องท่ี
เสนอใหม) ในการกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 และ
สมัยสามัญ สมัยแรก ของปถัดไป พ.ศ.2566 เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา ๒๔ วรรคแรก 
กําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  

วรรคทาย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน แต
ถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ขอ ๒๑ การจํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแต
ละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใช
บังคับโดยอนุโลม  

ขอใหทานประธานสภาไดนําปรึกษาตอท่ีประชุมสภาเก่ียวกับการกําหนด
ระยะเวลาในการประชุมสภาสมัยสามัญของแตละสมัย วาสมควรอยูในหวงของ
เดือนใดคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ  ขอนําเรียนปรึกษาทานสมาชิกสภา
ทุกทานเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลาในการประชุมสภาสมัยสามัญ วาแตละสมัย
สมควรอยูในหวงของเดือนใด ขอเชิญไดปรึกษาหารือกันครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

มีสมาชิกสภาทานใดจะนําเสนอการกําหนดสมัยประชุมสภาบางครับ  
ขอเชิญทานอํานวย  กองแกว ครับ 
 

นายอํานวย  กองแกว 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 2 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผม นายอํานวย  กองแกว สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 ขอเสนอ
สมัยประชุมสามัญ ประจําป 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป พ.ศ.
2566 ดังนี้ครับ 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี  15 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี  17 กรกฎาคม – 15  สิงหาคม  พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี  1 – 30  ธันวาคม  พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป พ.ศ.2566  ระหวางวันท่ี  1  กุมภาพันธ - 2  
มีนาคม  พ.ศ.2566  
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นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานอํานวย กองแกว กระผมขอผูรับรอง 2 ทานครับ 
ขอเชิญทานประจักษ  สุริยาพิทักษ ครับ  
 

นายประจักษ  สุริยาพิทักษ 
รองประธานสภา/สมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลเคียนซา เขต 2 
 

กระผมนายประจักษ  สุริยาพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
เขต 2 ขอรับรองครับ  

นายนุกูล  คุมประยูร 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 2 

กระผมนายนุกูล  คุมประยูร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2  
ขอรับรองครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
 

มีทานใดจะเสนอเพ่ิมหรือไมครับ  

ท่ีประชุม ไมมี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ถาไมมีทานใดเสนอเพ่ิม กระผมขอมติ ท่ีประชุม สมาชิกสภาทานใด
เห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 และสมัย
สามัญ สมัยแรก ของปถัดไป พ.ศ.2566 ตามท่ีทานอํานวย  กองแกว สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2 เสนอครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  ทาน   
ไมเห็นชอบ  - 
งดออกเสียง  1  ทาน  (ประธานสภา) 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

สรุปวา สภาเทศบาลตําบลเคียนซา มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบใหกําหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ของป
ถัดไป พ.ศ.2566 ดังนี้  
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหวางวันท่ี  15 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหวางวันท่ี  17 กรกฎาคม – 15  สิงหาคม  พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหวางวันท่ี  1 – 30  ธันวาคม  พ.ศ.2565 
- สมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป พ.ศ.2566  ระหวางวันท่ี  1  กุมภาพันธ - 2  
มีนาคม  พ.ศ.2566  

ลําดับตอไปจะเปนระเบียบวาระท่ี 3.2 ครับ 
 

 3.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  เสนอโดย นายกเทศมนตรี  
นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ระ เบี ย บ วาระ ท่ี  3 .2  ขออนุ มั ติ จ า ยขาด เงิน ส ะสม  เสน อ โดย 
นายกเทศมนตรี ขอเชิญทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของ
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ  

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารทุกทาน การขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสม เสนอโดย นายกเทศมนตรี การดําเนินการจะเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ
ใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้ 



-๕- 

 

(๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับ ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทตามระเบียบแลว (เงินฝาก ก.ส.อ/ก.ส.ท. ฏีกาเบิกเงินเลขท่ี ฎ
324 /64  และ ฎี กาเบิ ก เงิน เลข ท่ี  ฏ227/65  และหนั งสื อส ง  ท่ี  สฎ 
52802/791 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และ หนังสือสง ท่ี สฎ 52802/24 
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565) 

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือนและกันเงินไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให การใชจายเงินสะสมเปนอันพับไป 

สวนการใชจายเงินสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม 
โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพ
ระยะยาว ขอนําเรียนใหทานประธานสภาและท่ีประชุมไดรับทราบคะ 

  

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีเสนอ
ญัตติครับ 

 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจากสภา
เพ่ือนําเงินสะสมมาใชจาย  ดวยเทศบาลตําบลเคียนซา มีความประสงคจะจายขาด
เงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน
สายเพ่ิมประชาสรรค (สฎ.ถ.11-004) หมูท่ี 1 ตําบล เคียนซา อําเภอเคียนซา 
จังหวัด สุราษฎรธานี เนื่องจากถนนสายดังกลาว เปนเสนทางหลักในการสัญจรไป
มาของสถานท่ีสําคัญในเขตเทศบาลตําบลเคียนซา ไดแก วัดเพ็งประดิษฐาราม 
โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเคียนซา เปนตน 
ซ่ึงสภาพถนนมีผิวทางชํารุดเสียหายจากน้ําทวมขังเปนเวลานานในชวงฤดูฝนของ
ทุกป ทําใหรถทุกชนิดไมสามารถสัญจรไปมาไดในชวงเวลาดังกลาว และรวมถึง
ทางเทาท่ีชํารุดเสียหายเพราะมีอายุการใชงานมาเปนเวลานาน ซ่ึงอาจเปน
อันตรายตอประชาชนผูใชเสนทางนี้ เปนอยางมาก เทศบาลตําบลเคียนซาจึง
จําเปนตองดําเนินการโครงการดังกลาว เพ่ือชวยแกไขปญหาตางๆเหลานี้ให
ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา และสรางความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนตอไป รายละเอียดดังนี้ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเพ่ิม
ประชาสรรค (สฎ.ถ.11-004) หมูท่ี 1 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัด    
สรุาษฎรธานี โดยทําการ  



-๖- 

 

1. กอสรางปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 
เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว 888.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมทางเชื่อมไมนอยกวา 
5,548 ตารางเมตร 

2. ทําการปรับปรุงกอสรางบอพักน้ํา และทางเทา 
3. ทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 

10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการราคาท่ีเทศบาลตําบล
เคียนซากําหนด) พรอมปายมาตรฐาน จํานวน 1 ปาย และปายประชาสัมพันธ 
จํานวน 2 ปาย เปนจํานวนเงิน 3,860,000 บาท (สามลานแปดแสนหกหม่ืน
บาทถวน) ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 5)  

เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
ขอ 89 ซ่ึงกําหนดวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมไดโดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้” 

(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการ
เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือบริการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทตามระเบียบแลว (เงินฝาก ก.ส.อ/ก.ส.ท. ฏีกาเบิกเงินเลขท่ี ฎ
324 /64  และ ฎี กาเบิ ก เงิน เลข ท่ี  ฏ227/65  และหนั งสื อส ง  ท่ี  สฎ 
52802/791 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และ หนังสือสง ท่ี สฎ 52802/24 
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2565) 

(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม
เดือนและกันเงินไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปน
คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให การใชจายเงินสะสมเปนอันพับไป 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพระยะยาว 

เทศบาลตําบลเคียนซาไดตรวจสอบแลว เห็นวาโครงการดังกลาวอยูใน
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีสามารถกระทําได ประกอบกับเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และหลังจากใชจายเงินสะสมจํานวนดังกลาวแลวเทศบาลยังมี
ยอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดข้ึน ดังนี ้

 



-๗- 

 

ย อ ด เ งิ น ส ะ ส ม ท้ั งสิ้ น  ณ  วั น ท่ี  31 ม ก ร าค ม  2565 จํ า น ว น 
16,710,144.92 บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาทเกาสิบ
สองสตางค) 

กันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันเงินไว อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  จํานวน 
5,618,294.49 บาท (หาลานหกแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสองรอยเกาสิบสี่บาทสี่
สิบเกาสตางค) 

ขอใชจายครั้งนี้ จํานวน 3,860,000 บาท (สามลานแปดแสนหกหม่ืน
บาทถวน) 

เงินสะสมคงเหลือท่ีสามารถนําไปใชได จํานวน 7,231,850.43 บาท 
(เจ็ดลานสองแสนสามหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบบาทสี่สิบสามสตางค) 

ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป  
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ มีทานสมาชิกสภาทานใดมีขอสงสัย 
หรือขอซักถามหรือไมครับ  ขอเชิญทานวิชัย  แกววงษลอม ครับ 

 

นายวิชัย  แกววงษลอม 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และ
ผูเขารวมประชุมสภาทุกทาน กระผมนายวิชัย  แกววงษลอม สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเคียนซา เขต 1 กระผมขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหาร
ครับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเพ่ิมประชา
สรรค ในสวนของการกอสรางฟุตบาท ทางเทศบาลจะดําเนินการตลอดสายหรือไม 
และในประมาณราคาโครงการฯ กระผมไมเขาใจวาทําไมถึงมีคาใชจายในการขน
ยายเครื่องจักร ซ่ึงนาจะรวมอยูในคากอสรางแลว อยากใหชวยชี้แจงดวยครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูทรงเกียติทุกทาน 
กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามเรื่องการ
กอสรางฟุตบาทวาจะทําการกอสรางตลอดสาย จํานวน 888 เมตร หรือไม 
กระผมขอเรียนใหทราบวา เทศบาลไมไดกอสรางตลอดท้ังสายครับ ถาหาก
กอสรางตลอดท้ังสายตองใชงบประมาณ 7-8 ลานบาท  

สําหรับโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว 3,860,000 บาท ซ่ึงงบประมาณท่ีใช
จริงจะสามารถทราบไดก็ตอเม่ือทางเทศบาลไดทําการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ผานระบบของกรมบัญชีกลางแลวครับ  

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ สําหรับเรื่องคาใชจายในการขนยาย
เครื่องจักร กระผมขอเชิญทานผูอํานวยการกองชาง ไดนําเรียนชี้แจงใหท่ีประชุมได
ทราบครับ 

 
 



-๘- 

 

นายธณรัช  ละหารเพ็ชร 
ผูอํานวยการกองชาง 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาทุกทาน 
กระผมนายธณรัช  ละหารเพ็ชร ผู อํานวยการกองชาง เปนผูประมาณราคา
โครงการปรับปรุงผิวจราจรชนิดแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายเพ่ิมประชาสรรค 
หมูท่ี 1 ตําบลเคียนซา อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี  ในสวนของขอสงสัย
ของทานสมาชิกสภาเก่ียวกับคาขนสงขนยายเครื่องจักร ไป-กลับ เครื่องมืออุปกรณ
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย 2 รายการนี้ เปนสูตรการกําหนดราคากลาง
ซ่ึงเปนสูตรคํานวณของงานทางท่ีกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดครับ 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการกองชางครับ มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  

ท่ีประชุม 
 

ไมมี 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

หากไมมีสมาชิกสภาทานใดซักถาม กระผมขอมติในท่ีประชุมสภา ทาน
สมาชิกสภาทานใดอนุมัติใหเทศบาลตําบลเคียนซานําเงินสะสมมาใชจาย โปรดยก
มือดวยครับ   

 

มติท่ีประชุม มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติ   10  ทาน 
ไมอนุมัติ  - 
งดออกเสียง  1  ทาน 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

สรุปวา สภาเทศบาลตําบลเคียนซา มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหเทศบาล
ตําบลเคียนซานําเงินสะสมมาใชจาย 

ลําดับตอไปจะเปนระเบียบวาระท่ี 4 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  

 4.1 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564)  เสนอโดย นายกเทศมนตรี 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวาง 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เสนอโดย นายกเทศมนตรี และขอเชิญ
ทานเลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ 

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 
4.1 การขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) เสนอโดย นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (๓) 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ิน



-๙- 

 

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ก็ขอนําเรียนใหทานประธานสภาและ
ท่ีประชุมสภาไดรับทราบคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 
 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติครับ 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 
นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 ซ่ึงในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ประจําปงบประมาณ 2564 ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลเรียบรอยแลว 
เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

จากผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
เทศบาลตําบลเคียนซา ไดประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 -2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จํานวนโครงการท้ังหมด 88 โครงการ มี
รายละเอียดดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2564 ท้ังหมด 23 

โครงการ จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.04 
จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 20โครงการ   คิดเปนรอยละ  86.96   

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2564 ท้ังหมด  54  

โครงการ จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  17 โครงการ  คิดเปนรอยละ 31.48 
จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 37 โครงการ คิดเปนรอยละ  68.52 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2564 ท้ังหมด 1 โครงการ 

จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 จํานวน
โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 0.00 โครงการ คิดเปนรอยละ  0.00 



-๑๐- 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2564  ท้ังหมด 4 

โครงการ จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ 0 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  4  โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครฐั 
จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2564  ท้ังหมด 6  

โครงการ  จํานวนโครงการท่ีไดดําเนินการ  0  โครงการ  คิดเปนรอยละ  00.00  
จํานวนโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  6 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100.00 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง  5 
ยุทธศาสตร 

-  โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ป 2564   
จํานวน   88  โครงการ   

-  โครงการท่ีไดดําเนินการแลวและอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 21 
โครงการ คิดเปน  รอยละ  23.86 

-  โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ  จํานวน 67 โครงการ  คิดเปนรอยละ  
67.14 
         ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ..ศ. 2548  แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขาพเจาจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564 ) เพ่ือใหสภาเทศบาล
ตําบลเคียนซารับทราบ  รายละเอียดไดจัดสงใหสมาชิกสภาไดรับทราบลวงหนา
แลวครับ  

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  สมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยท่ีจะ
ซักถามหรือไมครับ หากไมมีทานใดสงสัยหรือซักถาม เปนอันวาสมาชิกสภาทุก
ทานรับทราบนะครบั และลําดับตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี 4.2  

 

 4.2 ขอแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5)  เสนอโดย นายกเทศมนตร ี
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  5) เสนอโดย นายกเทศมนตรี และขอเชิญทาน
เลขานุการสภาไดนําเรียนชี้แจงในรายละเอียดของระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ
ใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบครับ 

 

นางสาววิลาสินี  ทรรพคช 
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาทุกทาน ระเบียบวาระท่ี 
4.2 เปนการแจงรายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5)  เสนอโดยนายกเทศมนตรี เพ่ือรายงานใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ ซ่ึง
ดําเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลวและนําไป



-๑๑- 

 

ปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและ
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นําเรียนตอทานประธานสภาและท่ี
ประชุมไดรับทราบคะ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานเลขานุการสภาครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอ
ญัตติครับ 

 
 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม 

นายอภิชาติ สวัสดี นายกเทศมนตรีตําบลเคียนซา ขอแจงรายละเอียดแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) ดวยเทศบาลตําบลเคียนซาได

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ขอ 24 ใหผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด 

อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใชประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปตามระเบียบฯ ในการนี้   จึงขอแจงใหสภา
เทศบาลตํ าบล เคียนซาทราบ  โดย เทศบาลฯ ไดป ดประกาศไว ท่ี บอรด
ประชาสัมพันธ และไดจัดวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 5) ไวท่ีงานเอกสารประชาสัมพันธ เพ่ือใหทุกคนสามารถดูรายละเอียด 
และตรวจสอบไดครับ ขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเคียนซา  
เพ่ือทราบตอไปครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ  สมาชิกสภาทานใด มีขอสงสัยท่ีจะ
ซักถามหรือไมครับ หากไมมีทานใดสงสัยหรือซักถาม เปนอันวาสมาชิกสภาทุก
ทานรับทราบนะครับ  

ทานสมาชิกสภาทานใดมีปญหาความเดือดรอนท่ีแจงในท่ีประชุมสภา
หรือไมครับ เชิญทานวิชัย  แกววงษลอม  ครับ 

 

นายวิชัย  แกววงษลอม 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 1 

เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวิชัย  แกววงษลอม สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 วันนี้นําเรียนปรกึษาทานประธานสภาผานไปยัง
คณะผูบริหารและผูเก่ียวของ 2 เรื่องครับ เรื่องท่ี 1. การอยูเวรศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2565 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหพ่ี
นองประชาชนท่ีสัญจรไปมา ซ่ึงทางเทศบาลมีคาตอบแทนใหกับผูท่ีมีรายชื่ออยูเวร
ปฏบิัติหนาท่ี ซ่ึงผมไดไปอยูเวรปฏิบัติหนาท่ีจริง ตั้งแต บาย 2 ถึง 4 ทุม แ ละเม่ือ
เสร็จสิ้นภารกิจดังกลาว ก็มีการแจงใหไปรับเงินแตผลปรากฏวา ไมมีรายชื่อของ



-๑๒- 

 

กระผม ครั้งตอไปขอใหทางเทศบาลไดตรวจสอบใหถูกตองและเรียบรอย และ
ขอใหตรวจสอบดวยวาผูท่ีมีหนาท่ีอยูเวร ไดไปปฏิบัติหนาท่ีจริงหรือไม ควรจัดใหมี
หัวหนาชุด เพ่ือกํากับดูแลสมาชิกท่ีไปรวมอยูเวร ขอฝากไวดวยครับ  

เรื่องท่ี 2 เรื่องการแพรระบาดของโรคโควิด เทศบาลมีหนาท่ีโดยตรงใน
การดูแล ชวงแรกๆ ท่ีมีการแพรระบาดทางเทศบาลไดจัดใหมีศูนยกักตัว มีการ
ดูแลไดเปนอยางดี แตขณะนี้การดูแลของทางเทศบาลนอยไปสักนิด ผมคิดวา
เทศบาลมีความสามารถท่ีจะดูแลประชาชนท่ีกักตัวอยูท่ีบาน ควรจัดหาอาหารให
ครบ 3 ม้ือ กระผมขอใหทางเทศบาลไดประสานงานกับฝายสาธารณสุขทํางาน
รวมกันใหมีประสิทธิภาพ ดูแลประชาชน ปองกันใหเหมือนท่ีเริ่มเปนใหมๆ ครับ 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานวิชัย  แกววงษลอม ท่ีเสนอแนะครับ ขอเชิญทาน
นายกเทศมนตรีครับ 

 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามท่ีทาน
วิชัย  แกววงษลอม ไดเสนอแนะการดูแลกรณีของผูติดเชื้อโควิด สําหรับผูติดเชื้อ
โควิดขณะนี้ทางโรงพยาบาลใหรักษาตัวท่ีบาน โดยทางโรงพยาบาลจะเปน
ผูรับผิดชอบในดานอาหาร วันละ 3 ม้ือ จนครบ 10 วัน  และทางเทศบาลจะเปน
ผูรับผิดชอบถุงยังชีพสําหรับผูกักตัวท่ีมีความเสี่ยงสูง  โดยจะสอบถามวาจะรับเปน
ขาวกลองหรือถุงยังชีพ  ซ่ึงสวนใหญจะรับเปนถุงยังชีพ  และในการท่ีจะมอบ
สิ่งของใหกับผูสัมผัสเสี่ยงสูง  ทางเทศบาลจะตองไดรบัหนังสือแจงจากโรงพยาบาล
กอน  ซ่ึงบางครั้งอาจมีความลาชาบางครับ  

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีครับ ทานสมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอ่ืนๆ 
จะนําเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครบั ขอเชิญทานจรัล  กมลจิตรุงเรือง ครับ 

นายจรัล  กมลจิตรุงเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 2 

เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง 2 เขต  

กระผม นายจรัล กมลจิตรุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 2      

ขอฝากทานประธานผานไปยังคณะผูบริหาร ขอหารือเรื่องซุมเฉลิมพระเกียรติ 

ขณะนี้ไดทรุดตัวลง หนาซุมเวลาฝนตกมีน้ําขัง จุดท่ีมีไฟสองสวาง มีเด็กข้ึนไปวิ่ง

เลน ถามีปญหาไฟรั่วข้ึนมาอาจทําใหเสียชีวิตได  ควรนําสายไฟใสทอเพ่ือเปนการ

ปองกันไฟดูด และขณะนี้ฟุตบาทสายหนาอําเภอ ตัวหนอนไดทรุดตัวลงหลายจุด 

ขอใหชวยปรับปรุงแกไขใหดวยครับ 
 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานจรัล กมลจิตรุงเรือง ท่ีนําปญหาความเดือนรอนของพ่ีนอง
ประชาชนมาแจงใหทราบ ทานสมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะนําเสนอเพ่ิมเติม
อีกหรือไมครับ ขอเชิญทานมานศักดิ์  เฮนะเกษตร ครับ 

นายมานะศักดิ์  เฮนะเกษตร 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเคียนซา 
เขต 1 

เรียนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายมานศักดิ์  เฮนะเกษตร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเคียนซา เขต 1 
กระผมขอติดตามเรื่องท่ีไดแจงในคราวประชุมสภาครั้งท่ีแลว เรื่องการปรับปรุง
ซอมแซมศาลาทาน้ํา ทางเทศบาลไดไปตรวจสอบหรือยังครับ วามีอํานาจหนาท่ีใน
การปรับปรุงซอมแซมหรือไม  



-๑๓- 

 

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

ขอขอบคุณทานมานศักดิ์ เฮนะเกษตร ครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี
ครับ 

นายอภิชาติ  สวัสด ี
นายกเทศมนตรีตาํบลเคียนซา 

กระผมขอขอบคุณทานจรัล  กมลจิตรุงเรือง ท่ีไดนําเสนอ แนะนําการ
ปรับปรุงสิ่ ง ท่ีชํารุดครับ และสํ าหรับ เรื่องศาลาท าน้ํ า กระผมขอใหท าน
ผูอํานวยการกองชางไดชี้แจงครับ 

 

นายธณรัช  ละหารเพ็ชร 
ผูอํานวยการกองชาง 

จากการประชุมครั้งท่ีแลว เรื่องศาลาทาน้ํา กระผมไดประสานไปยังกอง
คลังแลว ผลจากการตรวจสอบปรากฏวาศาลาทาน้ําไมไดอยูในทะเบียนครุภัณฑ
ของทางเทศบาลตําบลเคียนซา  ดังนั้นทางเทศบาลจึงไมสามารถนํางบประมาณมา
ทําการปรับปรุง ซอมแซมไดครับ   

  

นายยุทธพงศ  เมาลีกุล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลเคียนซา 

มีทานสมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอ่ืนๆ จะนําเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ   
เม่ือไมมีทานใดนําเสนอ กระผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ทานรอง
นายกเทศมนตรี ทานเลขานุการนายกเทศมนตรี ทานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล 
ทานผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักปลัด ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกทาน
กระผมขอปดการประชุมสภาไวเพียงเทานี ้สวัสดีครับ 

 

 

ปดประชุม   เวลา  12.00 น. 
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